

Open House โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

สัมผัส “ประสบการณ์ตรงจากอังกฤษ” 28 ก.พ.นี้



โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ เปิดบ้านเชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สัมผัสประสบการณ์ตรงจากประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียน การสอนแบบประเทศอังกฤษ พบปะกับครูใหญ่ หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมรับฟังข้อมูลการเรียน การสอน ตลอดจนความโดดเด่นของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ ที่แตกต่าง และไม่เหมือนใคร

การให้ความสำคัญของ หลักสูตรการเรียน การสอน ที่เข้มข้นตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กับหลักสูตรที่ถอดแบบมาจากประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องมาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับหลักสูตร IB (International Baccalaureate) Diploma ที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือ 1.ความแข็งแกร่งด้านวิชาการ 2. การทำกิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสา 3. ความสามารถด้านการค้นคว้าและงานวิจัย ซึ่งพบว่านักเรียนที่จบหลักสูตรดังกล่าว ล้วนเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

นอกจากนี้ ยังเสริมความพิเศษ ด้วยหลักสูตรภาษาจีนที่ส่งตรงจากประเทศจีน โดยครูจีนสำเนียงแท้ๆ เข้าไปอีกด้วย นอกจากนี้หลักสูตรการเรียน การสอน ที่เข้มข้น การสร้างทักษะชีวิตแห่งความสุข ยังเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญ โดยโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียที่เป็นสมาชิกของ “องค์กรราวด์สแควร์” (Round Square) การสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตสำคัญ 6 ประการ ที่จำเป็นต่อการเติบโตสู่ผู้นำที่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีทั้งสติปัญญา และชีวิตที่มีความสุข

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การที่นักเรียนมีความสุขกับการมาเรียนทุกวัน เพราะนักเรียนจะไม่ก่นแก่งกัน และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน หรือรู้สึกมีปมด้อย จนต้องไปประพุดิตัวไม่ดีเพื่อสร้างจุดเด่น เพราะนักเรียนทุกคนต่างเข้าใจในทุกวิชาที่คุณครูสอน ทำให้ “ไม่มีใครรู้สึกว่าคุณทิ้งให้เดินตาม” (no one is left behind)

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งแบบไป-กลับ ตั้งแต่อายุ 2 – 17 ปี และนักเรียนแบบอยู่ประจำหอพักอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถสัมผัสประสบการณ์ตรงทั้งหมดนี้ ในงาน Open House สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง ตรงข้ามสถานทูตกัมพูชา ใกล้ถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00

- 12.00 น. ผู้ปกครองที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายรับนักเรียน โทร 02 957 5777 ต่อ 202,222 หรือ 092 362 8888 หรืออีเมล admissions-bkk@regents.ac.th เว็บไซต์ www.regents.ac.th